



Tin nhắn này được đăng bằng tiếng Anh, Русский, Soomaali, Español, 简体中文, Tiếng Việt tại: <https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Ngày 08 tháng 2 năm 2022

Đến: Các đối tác và nhân viên chăm sóc của ODDS

Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)

Chủ đề: Đưa ra Quyết định được Hỗ trợ

Một luật mới có hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng năm 2022 liên quan đến việc ra quyết định có hỗ trợ. Luật này yêu cầu các trường ở Tiểu bang Oregon phải cung cấp thông tin, đào tạo và các nguồn lực về việc ra quyết định có hỗ trợ.

Việc ra quyết định có hỗ trợ có thể là một giải pháp thay thế tuyệt vời về quyền giám hộ cho phép những người bị khuyết tật đưa ra lựa chọn về cuộc sống của họ với sự hỗ trợ từ những người mà họ tin tưởng. Đây là một cách tiếp cận mà tất cả mọi người thực hiện nhưng thường bị bỏ qua. Người khuyết tật sử dụng việc ra quyết định có hỗ trợ để xác định ai là người họ muốn hỗ trợ và cách họ muốn được hỗ trợ. Người hỗ trợ mà họ chọn có thể giúp thu thập thông tin, đánh giá các lựa chọn hoặc giúp người đó truyền đạt quyết định của họ đến cho người khác.

Bộ Xã Hội Tiểu bang Oregon (Oregon Department of Human Services, hoặc ODHS) và Bộ Giáo dục Tiểu bang Oregon đã hợp tác với các bên liên quan nhằm xác định và phát triển chương trình đào tạo, thông tin và nguồn lực, về việc ra quyết định có hỗ trợ.

ODHS đã đưa ra một [trang web mới](#) kèm theo tờ thông tin mới, tài liệu và các tài nguyên/thông tin hỗ trợ khác về việc ra quyết định có hỗ trợ. Tờ thông tin và các tài liệu này hiện có sẵn bằng năm thứ tiếng. Ngoài ra, có một [podcast](#) với khách mời là Allison Enriquez đến từ Văn phòng ODDS và Sally Simich từ Bộ Giáo dục Tiểu bang Oregon thảo luận về lý do tại sao việc ra quyết định có hỗ trợ là một giải pháp thay thế quan trọng cho quyền giám hộ.

Các nguồn lực/thông tin hỗ trợ và chương trình đào tạo mới sẽ được bổ sung vào [trang web](#) khi khả dụng.

Trân trọng,



Lilia Teninty
Giám đốc
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển

Các Thông Điệp trước đây của Giám đốc hiện có sẵn tại trang mạng
<http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc Twitter @OregonODDS và tham khảo trang web của chúng tôi.

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi hoặc theo định dạng quý vị mong muốn. Liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận tất cả các cuộc gọi chuyển tiếp hoặc quý vị có thể gọi số 711 (đường dây dành cho người khiếm thính hoặc khuyết tật phát âm).